

TUNG BỪNG HỘI TRẠI VỚI CHỦ ĐỀ “KHÁT VỌNG TUỔI TRẺ”

Hưởng ứng tháng thanh niên và chào mừng kỉ niệm 92 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26/3, trường THPT Lộc Thanh tổ chức hội trại truyền thống vào ngày 24 và 25/3/2023 nhằm tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho thầy và trò của trường.

Hội trại có rất nhiều hoạt động hấp dẫn như: dựng trại, hội thi học sinh thanh lịch, thi dân vũ, thi nấu ăn, đốt lửa trại và nhiều trò chơi (chuyền chanh, đi trên gành, nhảy bao bố, kéo co) dành cho học sinh. Ngay từ khi nhận được thông báo của nhà trường, các lớp đã tích cực chuẩn bị cho hội trại: làm trại, tập luyện dân vũ, tập catwalk, ... Không khí lúc ấy thật náo nhiệt!



Lễ khai mạc hội trại truyền thống.

Sau một thời gian ngắn chuẩn bị, hội trại diễn ra rất tất bật, huyên náo. Buổi sáng ngày 24/3/2023 các lớp thi đua dựng trại, thi nấu ăn, tham gia các trò chơi đi trên gạnh, chuyền chanh. Các em đã rất cố gắng thể hiện trên từng khuôn mặt khi tham gia chơi, cổ động viên cổ vũ cuồng nhiệt. Những hoạt động như thế có thể làm các học trò xua tan đi những mệt mỏi trong học tập.



Hình ảnh bắt đầu cuộc thi dựng trại





Hình ảnh trại của các chi đoàn





Một số hình ảnh hội thi nấu ăn



Hình ảnh trò chơi chuyền chanh



Hình ảnh trò chơi đi trên gạch

Sau giờ ăn trưa, các lớp bước vào trò chơi của buổi chiều là nhảy bao bố, kéo co. Không khí càng thêm rộn ràng khi các cô động viên hò reo để cổ vũ cho thành viên của lớp tham gia trò chơi. Nhìn các em có vẻ thấm mệt nhưng vẫn luôn nở nụ cười trên môi khi đạt được giải cao. Bỗng dưng trời đổ cơn mưa nhưng không thể hạ nhiệt, các em vẫn nhiệt huyết vui chơi, mỗi lớp đều bật loa kẹo kéo và đi giao lưu với những lớp khác, điều này làm phá bỏ khoảng cách giữa các lớp mà trước đây các em ít khi giao tiếp với nhau.



Hình ảnh trò chơi nhảy bao bố



Hình ảnh trò chơi kéo co

Ấn tượng nhất là buổi tối hôm đó. Chắc có lẽ giờ phút ấy không thể nào quên được! Các em học sinh được tham dự phần thi Học sinh thanh lịch, lớp nào cũng để lại dấu ấn riêng cả, các em tự tin, thể hiện bản lĩnh trước đám đông khi biểu diễn. Tiếp đến là phần đốt lửa trại diễn ra rất sôi nổi, đông vui và thật ý nghĩa. Khi lửa trại được đốt sáng, nhạc được bật lên, các em nhảy rất cuồng nhiệt xung quanh lửa trại.





Một số hình ảnh Hội thi học sinh thanh lịch



Một số hình ảnh lửa trại

Buổi sáng ngày 25/3/2023, các tiết mục dân vũ được dàn dựng công phu, các màn đồng diễn thể hiện sự khỏe khoắn, sôi động, vui tươi trong từng động tác nhảy dân vũ, được các em học sinh và khán giả đón xem và cổ vũ nhiệt tình.





Một số hình ảnh hội thi dân vũ

Hội trại truyền thống là một hoạt động ý nghĩa dành cho thầy và trò trường THPT Lộc Thanh. Như đã nói ở trên, đây là một sân chơi lành mạnh, giúp thắt chặt tình đoàn kết giữa học sinh, giữa thầy và trò. Chính vì thế, phải có thêm nhiều hoạt động sôi nổi, năng động hơn nữa để giúp các em vừa có thể mang lại niềm vui, vừa có thể trau dồi kiến thức.